

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังทรงตัว, อาจแข็งค่าได้เล็กน้อยตามยูโร-สินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังทรงตัว ขณะที่ตลาดขาดปัจจัยชัดเจนมาขึ้นทิศทาง แต่การฟื้นตัวช่วงสั้นของยูโรและสินทรัพย์เสี่ยง อาจจะช่วยหนุนเงินบาทวันนี้ได้เล็กน้อย

*ยูโรรักษาช่วงบวกไว้ได้ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย และอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังการประมูลพันธบัตรเนเธอร์แลนด์ ได้รับการตอบรับหนาแน่น แม้รัฐบาลผสมจะล้มก็ตาม ขณะที่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทแอปเปิล หนุนตลาดหุ้นเอเชีย

*ยูโรยังได้แรงหนุนเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังข้อมูลระบุว่า ราคายานในสหราชอาณาจักรมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ซิลเลอร์ เปิดเผยราคายานเพิ่มขึ้นในเดือนก.พ. เป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน

*แต่เทรดเดอร์ในต่างประเทศ คาดว่า วิกฤตหนี้ยุโรปยังคงสกัดกั้นการปรับขึ้นของยูโร ขณะที่ตลาดคาดว่า ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่จะเสร็จสิ้นในวันนี้ จะตรึงอัตราดอกเบี้ยใกล้ 0% ต่อไป จนถึงปี 57

*ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ดอลลาร์พุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเยน และฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดเมื่อคืนนี้ที่ 80.86 เยน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลดลงเล็กน้อยระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.008 บาท

*09.01 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.94/99 จาก 30.95/99 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.94/98 จาก 30.95/97 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.42/47 จาก 81.19 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3191/95 จาก 1.3196 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ตลาดยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรชัดเจนๆ เข้ามาช่วงนี้ อาจจะได้ยูโรมาหนุนบ้าง หลังจากที่ยังไม่มีข่าวลบมาเพิ่มเติม แต่ month-end demand ก็ยังคงคอย support ดอลลาร์อยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในวันนี้ ยังไม่น่าจะเคลื่อนไหวมากนัก เนื่องจากยังขาดปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนเข้ามาในตลาด โดยการฟื้นตัวของยูโรและสินทรัพย์เสี่ยง อาจจะช่วยหนุนเงินบาทได้ แต่ก็คงแข็งค่าได้ในกรอบจำกัด เนื่องจากแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเขาในช่วงปลายเดือน ยังคงมีอยู่เช่นกัน

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS